

## ACER TÍCH HỢP SẢN PHẨM BẢO MẬT SYMANTEC CHO MÁY TÍNH

Symantec Corp vừa thông báo rằng Acer Incorporated đã chọn các giải pháp bảo mật của hãng để bảo vệ cho các khách hàng trên toàn thế giới của hãng. Cụ thể, Acer sẽ sử dụng Norton Internet Security 2006 hoặc Norton AntiVirus 2006 cài đặt cho hơn 45 triệu máy tính

Symantec Corp vừa thông báo rằng Acer Incorporated đã chọn các giải pháp bảo mật của hãng để bảo vệ cho các khách hàng trên toàn thế giới của hãng. Cụ thể, Acer sẽ sử dụng Norton Internet Security 2006 hoặc Norton AntiVirus 2006 cài đặt cho hơn 45 triệu máy tính để bàn và máy tính xách tay của hãng này trên toàn cầu. Theo các điều khoản trong hợp đồng, bản dùng thử của Norton Internet Security 2006 hay Norton AntiVirus 2006 trên máy tính Acer sẽ cho phép khách hàng sử dụng trong vòng 90 ngày, và sau đó có thể mua bản đầy đủ với thời gian 12 tháng. Enrique Salem, Chủ tịch nhóm giải pháp và sản phẩm khách hàng của Symantec cho biết: "Khách hàng đang sử dụng máy tính của họ như một công cụ hữu ích cho những hoạt động kinh doanh và cá nhân quan trọng ngày càng gia tăng. Và họ cũng phải đối mặt với các mối đe dọa với sự an toàn thông tin ngày càng tăng. Với bản dùng thử của Norton AntiVirus và Norton Internet Security, khách hàng của Acer sẽ được an toàn và bảo vệ kể từ thời điểm họ bắt đầu sử dụng máy tính Acer". Jim Wong, Giám đốc nhóm các sản phẩm công nghệ thông tin của Acer cho biết: "Sự kết hợp giữa các giải pháp bảo mật của Symantec với các máy tính thương hiệu Acer sẽ đảm bảo cho khách hàng của chúng tôi có được sự an toàn. Sự cộng tác với Symantec chính là minh chứng cho lời cam kết dài hạn của Acer mong muốn cung cấp những giải pháp công nghệ thông tin để sử dụng và đáng tin cậy nhằm giúp mọi người đạt được những mục tiêu trong cuộc sống của mình". Norton Internet Security 2006 sẽ giúp bảo vệ khách hàng của Acer chống lại virus, hacker, spyware và spam thông qua các công cụ bảo mật hiệu quả, trong đó có Norton AntiVirus 2006 - giải pháp chống virus đáng tin cậy nhất trên thế giới. Với Norton Internet Security, người sử dụng sản phẩm của Acer được đảm bảo an toàn khi truy cập Internet, sử dụng e-mail, tải các chương trình và bài hát, thực hiện các hoạt động giao dịch trực tuyến... Norton Internet Security bảo vệ khách hàng của Acer bằng cách tự động lọc spam và các e-mail lừa đảo nguy hiểm và loại bỏ virus, trojan và worm. Nó cũng tự động chặn những kẻ xâm phạm trái phép và làm ẩn máy tính của người sử dụng trước các hacker. Norton Internet Security 2006 cung cấp cho khách hàng của Acer quyền điều khiển lưu lượng ra và vào Internet và cũng cho phép cha mẹ có thể chặn các website mà họ không muốn cho con cái mình truy cập. DUYLONG